

Ngày hội bóng đá đa sắc màu tại Bắc Ninh

CDV đông đảo, cầu thủ đa dạng nghề nghiệp, vòng loại khu vực Bắc Ninh Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 mang đến ngày hội bóng đá nhiều màu sắc.

Sau lễ khai mạc vào sáng 18-10, đội Công đoàn Hải Dương đã có trận thắng đậm 6-1 trước Công đoàn Xây Dựng. Góp công lớn cho kết quả này là lực lượng CDV hùng hậu đã di chuyển hơn 50km để động viên tinh thần các cầu thủ.

Khi hậu phương tạo nên sức mạnh

Trong ba vòng loại trước, các đội khách có rất ít CDV và khoảng cách địa lý xa xôi. Nhưng đến vòng loại khu vực Bắc Ninh, nhóm CDV của đội Công đoàn Hải Dương đã mang đến sự khác biệt. Theo đó, khoảng 50 người đã di chuyển hơn 50km từ Hải Dương để có mặt tại sân vận động Trường đại học TDTT Bắc Ninh cổ vũ đội nhà. Với băng rôn, kèn và trống, họ đã tạo ra một bầu không khí náo nhiệt, sôi động trên khán đài.

"Đó là bản sắc của đội bóng chúng tôi. Bóng đá phải có người hâm mộ mới vui, sôi động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã liên hệ với công ty, cơ sở sản xuất để tạo điều kiện cho người lao động được đi đá bóng và đồng



Lực lượng CDV hùng hậu luôn gắn bó, cổ vũ hết mình cho đội Công đoàn Hải Dương

Ảnh: THANH ĐÌNH

nghiep đi theo cổ vũ đội nhà. Chúng tôi muốn làm sao mà mỗi khi nhắc đến Công đoàn Hải Dương, người ta phải nhắc đến sự cuồng nhiệt đến từ khán đài", lãnh đội Phạm Đình Hòa chia sẻ.

Sự ấn tượng của CDV Hải Dương mang đến màu sắc đặc biệt tại vòng loại khu vực Bắc

Ninh. Bên cạnh đó, một nhóm CDV nữ của đội Công đoàn Xây Dựng dù trùm kín mặt che nắng vẫn hò hét, cổ vũ hết mình. Không chỉ cổ vũ, họ còn nhận luôn cả nhiệm vụ hậu cần như tiếp nước, chườm đá cho cầu thủ. Một nữ CDV còn nói vui "chúng tôi nhận luôn vai trò xách nước, bổ cam" ở giải lần này.

Đa dạng thành phần HLV, cầu thủ

Các cầu thủ, HLV tham gia vòng loại khu vực Bắc Ninh cũng đem đến nhiều sự đa dạng. Chẳng hạn đội Công đoàn Hà Nội 2 chủ yếu là thầy giáo thể chất của các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Còn ở đội Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cầu thủ đến từ Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Trần Duy Phương, biên tập viên của VTV, chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng được tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024. Dù lực lượng của mình không cũng không nhiều do bận công việc, nhưng ai cũng mong muốn

được ra sân".

Trên băng ghế huấn luyện cũng là những cái tên độc đáo. Ở đội Công đoàn Hà Nội 1, HLV là bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam từng giành 2 HCV SEA Games. Tại giải năm nay, bà Phúc là người phụ nữ duy nhất đến lúc này đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của một đội bóng. Hò hét, chỉ đạo chiến thuật, thay người, mọi khẩu lệnh của bà đều được các cầu thủ Công đoàn Hà Nội 1 tuân thủ răm rắp.

"Chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào HLV Nguyễn Thị Hồng Phúc. Hôm nay, đội chúng tôi toàn thắng cả hai trận vòng bảng đều là nhờ chiến thuật hợp lý", anh Nguyễn Văn Quý chia sẻ.

Còn ở đội Công đoàn Quảng Ninh, người nắm vai trò HLV cũng là một cựu cầu thủ. Đó là Nguyễn Ngọc Duy. Trước đây, anh từng thi đấu chuyên nghiệp cho một số đội bóng, trong đó có đội Công an TP.HCM. Tuy nhiên, anh Duy giải nghệ sớm vì lý do gia đình.

Dù vậy, anh Duy vẫn không rời xa quả bóng tròn. Khoảng 10 năm qua, anh mở lớp bóng đá cộng đồng ở Hạ Long, đồng thời nhận vai trò huấn luyện cho nhiều đội bóng phong trào. Nhờ vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp anh Nguyễn Ngọc Duy được tin tưởng giao nhiệm vụ HLV trưởng của đội Công đoàn Quảng Ninh với mục tiêu đoạt vé tham dự vòng chung kết tại Hà Nội.

Đ.KHUÊ - H.TÙNG - T.ĐÌNH

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và các đơn vị. Vòng loại của giải ở khu vực Bắc Ninh diễn ra từ ngày 18 đến 20-10 tại sân Đại học TDTT Từ Sơn. 4/15 đội có kết quả tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Hà Nội vào tháng 11 tới.